



**SINGAPORE
INTERNATIONAL
SCHOOL**
Since 1986

TẦM NHÌN

Trở thành một tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo xuyên suốt từ bậc mẫu giáo đến dự bị đại học, kết hợp những giá trị Phương đông với nền giáo dục quốc tế nhằm đào tạo ra những công dân toàn cầu.

SỨ MỆNH

Cung cấp những chương trình giáo dục chất lượng cao trong một môi trường học tập sáng tạo và thử thách. Luôn cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp sư phạm tiên tiến để tạo niềm say mê học tập lâu dài của các em học sinh.

Thông tin kì này

- Chào mừng và báo cáo của thầy Hiệu trưởng
- Dã ngoại
- Chương trình Tiếng Anh mới
- Chuyến thăm trường của Capstone
- Tiết thể dục

Kính gửi Quý phụ Huynh,

Học phần 1 đã diễn ra với rất nhiều các hoạt động sôi nổi. Bao gồm cả việc học, thể thao và các hoạt động xã hội để đem lại cho các em học sinh nhiều kinh nghiệm thực tế nhất. Trong học phần 1 vừa qua Nhà trường đã có những thay đổi và bổ sung về mặt nhân sự.

Số lượng học sinh đã tăng từ 118 học sinh lên đến 203 học sinh!!! Nhà trường muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Phụ Huynh đã chia sẻ cũng như mang hình ảnh của Nhà trường đến với cộng đồng.

Chúng tôi cũng vừa giới thiệu nhiều thay đổi mới trong chương trình Song Ngữ nhằm mang lại những cải cách hiệu quả hơn trong việc học của các em học sinh và cũng để đáp ứng yêu cầu của Sở giáo dục. Quý Phụ huynh đã được nhận thông tin này từ phía giáo viên chủ nhiệm.

Trong học phần 2, xin vui lòng lưu ý:

- Trang web mới của Nhà trường sẽ được ra mắt
- Chương trình bơi sẽ kết thúc ngày 19/12/2014
- Ngày Nhà Giáo Việt Nam sẽ được tổ chức vào ngày 18/12/2014
- Hoạt động gây quỹ từ thiện của giáo viên
- Ngày nghỉ Giáng Sinh: 22/12/2014 đến 02/01/2015
- Lịch thi: 16 – 21 tháng 1/2015
- TẾT & Nghỉ học phần 2: từ ngày 9 đến 24/02/2015

Xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng của Quý phụ huynh, giao phó sự giáo dục con em của Quý vị trong tay chúng tôi. Chúc Quý phụ huynh và các em một kì nghỉ vui vẻ!!!

Trân trọng,

Dudley Schroeder
Hiệu trưởng

Ảnh trên: Bơi lội là một kĩ năng quan trọng cần phải học. Điều này không những phù hợp khi sống ở vùng biển Vũng Tàu mà còn giúp các em rèn luyện sức khỏe.



Ảnh trên: Học sinh gương mẫu của tháng Mười. Làm tốt lắm các em.

Địa chỉ: Khu dân cư Đại An
Phường 9, Tp Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điện thoại: (84-64) 358 4402 Fax: (84-64) 358 4403
Email: enquiry@vungtau.sis.edu.vn



Ảnh trên: Cá cắn câu! Các em lớp IGCSE1 đang tận hưởng chuyến dã ngoại câu cá của mình tại Hải Lực, Vũng Tàu.



Ảnh trên: Cẩn thận nhé... Uyên đang gắn mồi vào cần câu . Chỉ cần lẹch một chút thôi thì có thể đâm vào tay đấy!



Ảnh trên: Cuộc sống trên biển. Lớp K1 đến Prep đang vui đùa và thể hiện sự sáng tạo của mình bằng việc điêu khắc một số tác phẩm nghệ thuật với cát.

Dã ngoại

Các em học sinh lớp 9 đã đi đến hồ câu cá để cùng trải nghiệm cảm giác chán nản và thất vọng khi không bắt được con cá nào! Các em học sinh đều đã được đọc câu chuyện “ Ông già và biển cả” của Ernest Hemmingway, câu chuyện về mối quan hệ của ông lão đánh cá với biển, cá và thiên nhiên xung quanh. Một trong những điều quan trọng khi đọc chuyện các em học sinh thể hiện được sự đồng cảm với các nhân vật trong chuyện. Điều này giúp người đọc có thể cảm nhận cũng như hiểu được thông điệp mà tác giả muốn truyền tải đến người đọc. Ông lão đã đi hết 84 ngày mà vẫn không câu được con cá nào nên đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Vì vậy các em học sinh lớp 9 đã có một chuyến dã ngoại đến khu câu cá Hải Lực . Thật không may (hay là may mắn), các em không thể cảm nhận được cảm giác chán nản và thất vọng mà ngược lại các em đã bắt được 4 con cá! Một ngày câu cá tuyệt vời trôi qua bằng việc đi bơi ở biển – vậy là không có con cá nào bị bắt.

Các em học sinh khối Mẫu Giáo từ K1 đến Prep đã đến khu biển Paradise cho chuyến dã ngoại của mình với chủ đề “Sở Thích” mà các em đã được học trên lớp. Thật may mắn vì đó là một ngày nắng đẹp và các em đã rất thích thú xây lâu đài cát, thu lượm túi kẹo vùi trong cát và cuối cùng là chơi kéo co trước khi ăn bữa trưa dưới bóng râm gần biển. Sau đó các em và giáo viên háo hức trở về Trường dù có chút mệt mỏi!

Lớp 1 Song ngữ và Quốc tế đã được học về các nhóm thức ăn khác nhau. Các em đã được đi đến nhà hàng David Pizzeria để được học cách làm bánh pizza trong chuyến dã ngoại của mình. Các em đã có cơ hội quan sát cách cho ra lò một chiếc bánh pizza ra lò, những nguyên liệu nào đã được sử dụng và dĩ nhiên sau đó là thưởng thức chúng! Các em tiếp tục di chuyển đến khu vui chơi Xi Trum để thoải mái nhảy múa, xây dựng mô hình nhà đồ chơi và thử sức với sự thăng bằng. Quả là một chuyến dã ngoại thú vị với những thông tin bổ ích! Xin chân thành cảm ơn toàn thể nhân viên nhà hàng David Pizza đã góp phần tạo nên chuyến dã ngoại tuyệt vời.

Các em học sinh lớp 3 đã leo lên ngọn Hải Đăng trên đỉnh núi Nhỏ và thảo luận về tầm nhìn tuyệt vời toàn cảnh Vũng Tàu. Đó là một ý tưởng tuyệt vời để giúp các em nhận ra được sự hình thành của đường bờ biển Vũng Tàu. Các em đã bàn với nhau tại sao Hải Đăng lại được đặt ở đây, tầm quan trọng của nó, làm thế nào có thể được sửa chữa và cách sử dụng. Trong môn xã hội học, các em sẽ tiếp tục nghiên cứu ngọn hải đăng cao nhất, lâu đời nhất và thú vị nhất.



Ảnh trên: Các em lớp 3 đang tranh tài đua bóng trên đỉnh núi.



Ảnh trên: Chuyến dã ngoại tuyệt vời nhất! Các em lớp 1 được tìm hiểu về các nhóm thức ăn khác nhau kèm với pizza.



Trái: Sau buổi sáng thật bận rộn tìm hiểu về các loại pizza khác nhau, giờ đây các em đã sẵn sàng để thưởng thức bữa tiệc của mình.

Chương trình tiếng Anh mới

Vi SIS tại Vũng Tàu là một ngôi trường đặc biệt với thành phần học sinh đa dạng, Trường đã thiết kế một chương trình tiếng Anh phù hợp với trình độ tiếng Anh khác nhau của các em học sinh. Chương trình đã bắt đầu được 3 tuần và sẽ tiếp tục cho đến khi hoàn thành tổng số 10 tuần học. Chương trình này dành cho các em học sinh có kỹ năng đọc tương ứng với kỹ năng từ Lớp 1 đến Lớp 6. Các em đang luyện tập kiến thức nền tảng của kỹ năng nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh. Những em có kỹ năng đọc tương ứng với Lớp 6 vẫn tiếp tục với chương trình chính khóa và tập trung vào phân tích ngữ văn, thuyết trình và cấu trúc ngữ pháp trong tiếng Anh. Các em có cùng trình độ được phân nhóm để học tập, thảo luận và hỗ trợ nhau cùng tiến bộ. Chương trình giúp học sinh tự tin và nâng cao kỹ năng tiếng Anh của mình. Tiếng Anh là một ngoại ngữ khó nhưng nhà trường tin rằng các em học sinh sẽ thành công khi nhận được sự hỗ trợ, hợp tác của giáo viên và nhân viên nhà trường.

Chuyến thăm trường của Capstone

Ngày Hội các trường thuộc Capstone đã diễn ra vào ngày 16 tháng 9 (dành cho các em học sinh từ Lớp 5 đến IGCSE) với đại diện của 13 trường Cao đẳng và Đại học Mỹ. Các em được tìm hiểu về những qui định tuyển sinh cũng như con đường học vấn tại Mỹ. Cô Janelle Baker, Phó Hiệu trưởng trường SIS Nam Sài Gòn cũng tham gia trao đổi với học sinh IGCSE về chương trình dự bị đại học GAC. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều ngày Hội tương tự giúp thông tin đến học sinh và Phụ huynh về những lựa chọn sau khi hoàn thành chương trình GAC.

Thông tin về môn Thể dục

Trong quý 1, các em học sinh được rèn luyện những kỹ năng vận động mới trong các hoạt động thể dục. Phần lớn nội dung tập trung vào việc học và luyện kỹ năng bóng đá, bóng rổ và rèn luyện sức khỏe. Một trong những nhiệm vụ chính của chương trình giáo dục thể chất là giúp mang lại sự hứng thú cho học sinh trong việc rèn luyện các hoạt động thể thao để mai sau các em có thể tự mình duy trì cách sống khỏe và năng động. Trong học phần này, chương trình bơi đã bắt đầu và nhiều học sinh đã bắt đầu tự tin hơn về khả năng của mình, đồng thời các em cũng có tiến bộ trong các động tác bơi.



Ảnh trên: Học sinh đang tập trung vào tác phẩm thư pháp của mình. Để đạt được sự chuẩn xác, người viết thư pháp phải hết sức tập trung và vận dụng các kỹ năng của mình. Trông thật tuyệt!



Ảnh trên: Học sinh lớp IGCSE 1 đang học tập chăm chỉ trong giờ học về Kinh doanh.



Ảnh trên: Một số em học sinh thường tranh tài với các giáo viên trong những pha trình diễn đặc sắc, hấp dẫn trên sân cỏ.

Thư pháp

Thư pháp, (gốc từ Hy Lạp có nghĩa là “viết chữ đẹp”) là một nghệ thuật xuất phát từ Trung Quốc từ nhiều thế kỷ qua. Cô Meiling khuyến khích học sinh cảm nhận khi viết tiếng Hoa, qua đó mang đến cho học sinh một cách nhìn thẩm mỹ về ngôn ngữ này.

Vì mỗi chữ được tạo bởi nhiều nét đơn lẻ, các em học sinh sẽ sớm học được cách nhận biết thành phần của một chữ và những con chữ sẽ không còn là một thử thách đối với học sinh. Hơn nữa, người ta thường dùng thư pháp để trang trí mỗi ngày. Ví dụ như, khi đến nhà hàng Trung Hoa, chúng ta có thể thấy những chiếc đĩa được trang trí bằng các con chữ cũng như hình ảnh nhiều màu sắc. Viết thư pháp là một môn nghệ thuật được đánh giá cao tại Trường chúng ta.

Mục tiêu dành cho học sinh toàn trường

Một mục tiêu đặc biệt quan trọng của tất cả học sinh là trở thành những người giao tiếp tự tin. Nhà trường mong các em:

Thể hiện tốt trong các kỹ năng đọc, viết và nói. Chương trình tiếng Anh mới giúp học sinh tự tin hơn trong các tình huống hàng ngày. Việc học với các bạn có cùng khả năng tương ứng giúp các em ít thoái chí hơn khi tham gia với các bạn có khả năng cao hơn.

Hợp tác với nhau: Dù bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, các em học sinh vẫn hứng thú hợp tác cùng nhau ở cả trong và ngoài lớp nhằm thúc đẩy, rèn luyện sự tự tin trong việc học. Điển hình là nhóm IGCSE1 đã hợp tác kéo càn cùng nhau khi cá cắn câu trong chuyến dã ngoại câu cá vừa rồi.

Sáng tạo trong diễn đạt: Một ví dụ cho phần này là khi học sinh tham gia viết thư pháp. Các em đã có cơ hội lựa chọn và sáng tạo những từ đặc biệt có ý nghĩa đặc biệt đối với mình. .

Tranh tài sân bóng giữa học sinh và giáo viên

Vừa qua đã có nhiều trận đấu bóng sôi nổi sau giờ học và các học sinh lớp lớn đã rất nỗ lực tranh tài với các giáo viên, thậm chí còn dành phần thắng về mình! Tiếp tục giữ phong độ nhé! Mong rằng sẽ có nhiều trận đấu ở những môn khác trong tương lai.